



กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 275/2553

26 มีนาคม 2553

“รมช.สุภชัย” ย้ำความสำคัญสหกรณ์อำเภอ เนะ บุคลากรวางบทบาท ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรอย่างตรงจุด

นายสุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการวิเคราะห์สภาพปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสหกรณ์อำเภอ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า การส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง ถือได้ว่าเป็นประเด็นสำคัญ ที่จะต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร ที่ส่งเสริมให้สมาชิกของชุมชนเกษตรกรรมเกิดการรวมกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์อำเภอบางแห่งกำลังประสบปัญหาบางประการ เช่น ความยากจน ความเป็นอยู่ที่ลำบาก รวมถึงการขาดโอกาสต่างๆ ทางสังคม ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงควรมีการส่งเสริม งานสหกรณ์ ผ่านกลไกของสหกรณ์อำเภอต่างๆ ด้วยการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติงาน ให้มีความรู้และความสามารถ โดยมีการส่งเสริมอาชีพควบคู่กันไป

นายสุภชัย กล่าวต่อไปว่า สหกรณ์อำเภอต้อง ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการ ช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ สหกรณ์ ต่างๆ ในการ วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์และสมาชิก อย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปสู่การวางแนวทางแก้ไข ปัญหา และนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ สหกรณ์อำเภอ ยังจะต้องทำหน้าที่เป็นครู ที่ต้องคอยสอน และชี้แนะสหกรณ์ ในสิ่งที่สหกรณ์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้ดำเนินการไปใน ทิศทางที่เหมาะสม ไม่ขัดแย้งหรือดำเนินการที่ ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้ สหกรณ์อำเภอและเจ้าหน้าที่ นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ อย่างยิ่ง ต่อความก้าวหน้าของสหกรณ์ ถ้าหากสหกรณ์อำเภอมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีความเอาใจใส่ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงใจ เสียสละ ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ย่อมเป็นที่ศรัทธาของสหกรณ์ อันจะส่งผลถึงความ ก้าวหน้า และความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบสหกรณ์อำเภอ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการรวมกลุ่มของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อรักษา/ต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการผลิต- จำหน่ายสินค้าเกษตร ระหว่างสหกรณ์ หรือผู้รับซื้อเอกชน ไปจนถึงการวางระบบการเงินทั้งในระดับครัวเรือนและของกลุ่มอีกด้วย
